



กตร.	486
เลขที่.....
วันที่.....	15-0-60
เวลา.....	15.39 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว๖๗๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รั้งศิริจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การปฏิรูปประเทศ</p> <p>ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศ ประเทศชาติต้องการมีความเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลกำลังปลูกฝัง เร่งสร้างบรรทัดฐานใหม่บนเส้นทางของการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนอันได้แก่</p> <p>๑. การพัฒนาที่ยั่งยืนและทั่วถึง อาจจะวัดได้จาก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Happiness : GNH) แทน “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” (Gross Domestic Product : GDP) ที่มุ่งสร้างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวเลข แต่ละเลยมิติด้านคุณภาพ เช่น การอัดฉีดมาตรการประชานิยมที่ไม่เป็นประโยชน์ ไร้วินัยทางการคลัง ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ไม่ยั่งยืนและกลับสร้างปัญหามากมายในภายหลัง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น</p> <p>(๑) การสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม ยุติยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ที่มีอิทธิพล มาเฟีย เร่งขจัดปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยน่าอยู่ มีวัฒนธรรม</p> <p>(๒) การจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อมีเป้าหมาย ๕๒ ชุมชน ๗,๐๐๐ กว่าครัวเรือน ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ๙ ชุมชน ๗๐๐ กว่าครัวเรือน</p> <p>(๓) การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ ซึ่งมีความคืบหน้าร้อยละ ๑๒ เร็วกว่าแผนที่วางเอาไว้ คาดคะเนว่าจะแล้วเสร็จและผู้อยู่อาศัยเดิมสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า</p> <p>(๔) การส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพิ่มช่องทางการออมหลังเกษียณตั้งแต่อยู่ในวัยทำงานเกือบ ๔๐ ล้านคน ทั้งแรงงานในและนอกระบบ</p> <p>(๕) การพักหนี้และปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรยอดมูลหนี้กว่า ๓ แสนล้านบาท</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ต้องทำด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนใหญ่ที่ทำในวันนี้จำเป็นต้องทำเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคตไปด้วย ที่ทำวันนี้ยังไม่เห็นผลในวันนี้อาจจะมองว่าเราลงทุนมากเกินไปหรือเปล่า "ขาดทุน" ต้องทำระยะยาวจึงจะเกิดผล ถ้าทำสั้นๆ ก็ได้ผลตอบแทนน้อยมาก แต่ที่ทำในวันนี้จะเป็น "กำไร" หรือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ประเทศชาติมีรายได้มากขึ้น กลับมาดูแลประชาชนได้มากยิ่งขึ้นพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น เช่น</p> <p>(๑) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ในภาพรวม ทั้งรถไฟความเร็วสูง โครงข่ายรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ การขยายท่าเรือ ท่าอากาศยาน และมอเตอร์เวย์ เป็นต้น ระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ โครงการ ๑.๓๘ ล้านล้านบาท และแผนในปีนี้ จำนวน ๓๖ โครงการ ๘.๙๕ แสนล้านบาท</p> <p>(๒) โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐระยะ ๒ ปี ๕๐,๐๐๐ หมู่บ้าน เดิมก็มีประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน วันนี้ต้องเพิ่มเติมเอกชนไม่ลงทุนเนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รัฐบาลก็จำเป็นต้องลงทุนเพราะรัฐบาลไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>(๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท ในปี ๒๕๕๙ มีจำนวน ๓๗ โครงการ วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท มีผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์มากกว่า ๒ แสนราย ซึ่งที่ผ่านมา SME มีการฟื้นตัวได้ช้า เนื่องจากส่วนใหญ่ที่ผ่านมายังไม่แข็งแรงมากนัก ฐานะทางการเงินไม่ดีนัก ขาดสภาพคล่อง ขาดมาตรการลดความเสี่ยง มีอีกหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลิตสินค้าเดิมๆ ที่แข่งขันกับใครไม่ได้ ไม่มีการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ออกมา เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ ในการบริหาร ในการประกอบการ ความรู้ในด้านระบบบัญชี ระบบภาษี ที่เรียกได้ว่าการดำเนินการยังไม่เป็น "มืออาชีพ"</p> <p>๓. การเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ มีประเด็นสำคัญ ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ได้แก่</p> <p>(๑) การป้องกันการทุจริตโดยได้ผลักดัน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น</p> <p>(๒) การส่งเสริมและการอำนวยความสะดวก ในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยวางโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายด้านการเงินการคลัง เช่น ร่าง พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน ร่าง พ.ร.บ. วินัยการคลังของรัฐ และ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น รวมทั้ง ได้มีการเพิ่มเติม</p> <p>(๓) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ความยาก-ง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก โดยเร่งรัดโครงการ National Single Window (NSW) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปลายปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีความพร้อมรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้สามารถลดขั้นตอน ด้วยการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปจัดทำใบอนุญาต - ใบแจ้งการนำเข้าส่งออกสินค้า พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที</p> <p>รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งเน้นการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ามาสู่ระบบราชการ ได้รับการพัฒนาและการศึกษาอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการทำงานจริงพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจ การให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเชี่ยวชาญในทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการข้าราชการรุ่นใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน “ยุคดิจิทัล” และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วย</p> <p>กลไก “ประชารัฐ” เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น “พีพี โมเดล” ที่เรียกว่า แผนพัฒนาฟื้นฟูหมู่เกาะพีพี จากที่เก็บรายได้เพียง ๑ ล้านบาทต่อปี จนสามารถนำรายได้เข้าประเทศ นับ “พันล้านบาท” ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ให้มีวิสัยทัศน์ รู้จริง ที่สำคัญคือโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริต ภายใต้การร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันอุทยานหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพีแห่งเดียว สามารถทำเงินได้ร้อยละ ๒๐ จากอุทยาน ๑๔๙ แห่ง ทั้งประเทศเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าทุกอุทยานทำแบบนี้ได้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับ และถ้าหน่วยงานภาครัฐได้รับการเพิ่มเติมศักยภาพ และเติมเต็มด้วยกลไกประชารัฐแล้ว ประเทศของเราก็จะสามารถขับเคลื่อนก้าวข้ามกับดักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๔. การส่งเสริมหลักนิติรัฐ นิติธรรม ในสังคมไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ผู้ใช้อำนาจรัฐ และการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยกฎหมายที่ดีต้องชัดเจน ต้องมีเหตุผล ต้องปฏิบัติได้ ต้องนำไปสู่ความยุติธรรม ขจัดความขัดแย้ง ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหา โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พิจารณาร่างกฎหมายไปแล้ว ๔๐๑ ฉบับ และมีผลใช้บังคับแล้วมีจำนวน ๒๓๐ ฉบับ ประกอบด้วย การผลักดันกฎหมายใหม่ที่จำเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ล้าสมัย และยกเครื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งกฎหมายด้านเศรษฐกิจ กฎหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>การเดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลา</p> <p>การเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งผู้ประกอบการและผู้แทนภาคเอกชน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่สำคัญคือ การให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น การขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ในภาคใต้ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จนหลายผลงานได้นำไปสู่การสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs ตามโครงการ “คลินิกสัญจรแนวพระราชรัฐ” ที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำไปสู่การยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนและชุมชน รวมทั้ง “ตลาดเกษตร มอ.” ที่อาจมีแนวทางแตกต่างจากตลาดคลองผดุง ตลาดชุมชนของรัฐบาล แต่มีความมุ่งหมายเดียวกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดี หลายอย่างเป็นผลงานวิจัย ขอสงวนให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงให้ความสนใจ สนับสนุนการผลิต การใช้งาน ต้องช่วยกันส่งเสริม ช่วยกันใช้ ช่วยกันผลิตให้เป็นของไทย หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับด้านการเกษตร เกี่ยวกับดิจิทัล เกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุข</p>	ทุกสำนัก/กอง
๓	<p>การเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และชาวประมง ได้ติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในส่วนของรัฐบาลนอกจากต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัยและมีน้ำเหลือเก็บไว้ใช้ต่อในอนาคตได้ด้วย ได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ในจุดที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที ในกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันได้สั่งการกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ต่างๆ เข้าเยี่ยมเยียน ตรวจสอบ ทุกพื้นที่ที่มีฝนตกหรือก่อนฝนตก และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต้องการเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ในทุกจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ รัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันเรื่องเหล่านี้ด้วยกัน ในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	ในช่วงฝนตก การใช้รถใช้ถนนขอให้ทุกคนใช้ด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้น และ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่าหงุดหงิดใส่กัน รักษาสุขภาพของท่านและคนในครอบครัว สำหรับ หน่วยงานในท้องที่ ให้ตรวจสอบต้นไม้ สายไฟ เสาไฟขนาดใหญ่ โดยเฉพาะต้นไม้ ใน สวนสาธารณะและเสาไฟฟ้า ตามถนนและชุมชน ป้ายรถเมล์ อย่าให้เกิดเหตุที่ไม่พึง ประสงค์	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง